



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 29 มิถุนายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14719

หน้า: 6(ล่างขวา)

Col.Inch: 29.65 Ad Value: 32,615

PRValue (x3): 97,845

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กระทรวงยุติธรรมจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สร้างคนดีสู่สังคม ด้วย...



สคช.

เชี่ยวชาญ สาขาสื่อสารมวลชน

กระทรวงยุติธรรมจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สร้างคนดีสู่สังคม ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

จากนโยบาย พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้มีการส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ รวมถึงครอบครัวผู้ต้องขังให้มีอาชีพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีความพยายามในการดำเนินการและช่วยเหลือในหลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างบุคคลที่เป็นผู้ต้องขังคนดีสู่สังคม ซึ่งจะต้องมีการฝึกทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน โดยที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในเรื่องของการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลากหลายสาขาวิชาชีพ และนำมาตรฐานอาชีพเหล่านั้นมาพัฒนาให้กับผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นได้มีการรับรองในอาชีพและสามารถมาประกอบอาชีพได้ในสังคมอย่างปกติสุข โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มีนโยบายแนวทางการสร้างโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ข้อมูลว่า “กระทรวงยุติธรรมมีความเป็นห่วงผู้ต้องขังและสมาชิกในครอบครัว เราได้มีการฝึกและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษและหลังพ้นโทษ โดยสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ผู้พ้นโทษ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการส่งเสริมการประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถผู้กระทำผิดในการฝึกวิชาชีพเพื่อให้มีการรับรองคุณภาพฝีมือของผู้กระทำผิดและมีมาตรฐานในสาขาอาชีพนั้นๆ ต่อไปด้วย”

ด้านนายพิสิฐ รั้งฤกษ์ภูมิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เพิ่มเติมว่า สคช. ได้มีการลงนามความร่วมมือกับกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรม โดยมีเจตจำนงที่จะร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม และในการพัฒนาฟื้นฟูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของทั้ง 3 กรม และร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแก่ผู้กระทำผิดให้มีโอกาสที่ดีในการประกอบอาชีพ

“ผู้ต้องขังหรือผู้ที่กระทำความผิด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มองเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยกันส่งเสริมให้บุคคลเหล่านี้ มีทักษะความสามารถพร้อมจะออกไปอยู่ในสังคมด้วยความปกติสุข จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่ผู้กระทำความผิดมีความชำนาญ ให้มีอาชีพที่ได้รับรองมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ ดังนี้ สาขาก่อสร้าง สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาบริการยานยนต์ สาขาผู้ประกอบการอาชีพพ่อครัวแม่ครัว หรือผู้ประกอบการอาหารไทย นอกจากนี้ ในอนาคตจะวางแผนในสาขาวิชาชีพที่ผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ มีความรู้ ทักษะ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นด้วย ซึ่งควรให้การสนับสนุนและสร้างโอกาสให้คนดีเพิ่มขึ้นในสังคมภายใต้ความร่วมมือที่ได้ดำเนินงานร่วมกัน” นายพิสิฐ กล่าว

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โทร. 02 617 7970 ต่อ 203